

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ชีวิตนี้ของลูกสูงส่งยิ่งกว่าชีวิตของเหล่าเทพเพราะด้วยการรู้จักผู้สร้างและสิ่งสร้างอย่างถูกต้องแม่นยำลูกจึงกลายเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าในเวลา
- คำถาม:** อะไรคือคุณสมบัติพิเศษของครอบครัวของพระเจ้าในยุคบรรจบพบกันที่จะไม่คงอยู่ในช่วงเวลาที่เหลือตลอดทั้งวงจร?
- คำตอบ:** เวลาพระเจ้ากลายเป็นพ่อและดูแลลูกๆ ท่านกลายเป็นครูและสอนลูก ท่านกลายเป็นสัจธรรมและทำให้ลูกกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามและพาลูกกลับไปกับท่าน ในยุคทองจะมีเพียงครอบครัวเทพ แต่ไม่มีครอบครัวของพระเจ้าเช่นนั้น เวลาที่ลูกๆ คือชั้นยาสดิที่ไม่มีใครจำกัดและเป็นราชาโยคีด้วยเช่นกัน ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่ออาณาจักร

โอม ชานติ นี่คือโรงเรียนหรือพาทชลา(สถานที่ศึกษาเล่าเรียน) พาทชลาสำหรับผู้ใด? พาทชลาสำหรับดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณไม่สามารถได้ยินสิ่งใดหากไม่มีร่างกายอย่างแน่นอน เมื่อมีการกล่าวว่านี้คือพาทชลาสำหรับดวงวิญญาณก็ควรจะไปหาดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถเข้าใจสิ่งใด ในกรณีนี้ลูกต้องพูดว่า “ผู้มีชีวิต” พาทชลาทั้งหมดเป็นไปสำหรับผู้มีชีวิต เหตุนี้เองจึงมีคำกล่าวว่านี้คือพาทชลาของดวงวิญญาณและพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดมาและสอนพวกเขา เหล่านี้คือการศึกษาร่างกายในขณะนี้คือการศึกษาดวงจิตที่พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดสอนลูก ดังนั้นนี่คือมหาวิทยาลัยของพระเจ้าผู้เป็นพ่อ มีคำพูดของพระเจ้า นี้ไม่ใช่หนทางของความเลื่อมใสศรัทธา นี่คือการศึกษาล่าเรียน เราศึกษาล่าเรียนในโรงเรียน ความเลื่อมใสศรัทธามีการปฏิบัติในวัด ฯลฯ ใครกำลังสอนลูกที่นี่? พระเจ้าพูด พระเจ้าไม่ได้พูดในพาทชลาอื่นใด เป็นเพียงสถานที่เดียวที่พระเจ้าพูด เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใดที่ลูกเรียกว่ามหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถให้ความรู้แก่ลูก ที่เหลือทั้งหมดคือความเลื่อมใสศรัทธา พ่ออธิบายแก่ลูกเกี่ยวกับความเลื่อมใสศรัทธาแล้วว่าไม่สามารถมีการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ด้วยสิ่งนั้น เพียงดวงวิญญาณสูงสุดผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน ท่านมาและสอนราชาโยคะแก่ลูก ดวงวิญญาณรับฟังด้วยร่างกาย ไม่มีคำพูดของพระเจ้าในความรู้อื่นใด มีเพียงในบาร์ตเท่านั้นที่มีการฉลองวันเกิดของชีวา พระเจ้าไม่มีตัวตน ดังนั้นพวกเขาจะสามารถเฉลิมฉลองวันเกิดของชีวาได้อย่างไร? มีเพียงเมื่อท่านเข้ามาในร่างกายเท่านั้นจึงสามารถมีวันเกิดได้ พ่อพูดว่า พ่อไม่เคยเข้ามาในครรภ์ ลูกทั้งหมดเข้ามาในครรภ์ ลูกใช้ 84 ชาติเกิดลักษณะและนารายณ์ใช้ชาติเกิดสูงสุด พวกเขาใช้ 84 ชาติเกิด และหลังจากนั้นก็กลายเป็นผู้ที่น่าเกลียด, เป็นเด็กชาวบ้าน ลูกสามารถเรียกพวกเขาว่าลักษณะและนารายณ์หรือราเตและกฤษณะ ราเตและกฤษณะคือรูปในวัยเด็ก เมื่อพวกเขาเกิดมาพวกเขาเกิดมาในสวรรค์ซึ่งถูกเรียกว่าดินแดนสุขาวดีด้วยเช่นกัน ของพวกเขาคือชาติเกิดอันดับหนึ่ง และดังนั้นเขาคือผู้ที่ใช้ 84 ชาติเกิดด้วยเช่นกัน สวยงามและน่าเกลียด ผู้ที่สวยงามและแล้วกลับมาที่น่าเกลียด ศรีรักฤษณะเป็นที่รักของทุกคน ศรีรักฤษณะถือกำเนิดในโลกใหม่ และแล้วขณะที่กลับมาใช้ชาติเกิดเขาก็ได้เข้าไปสู่โลกเก่าและกลับมาที่น่าเกลียด การละเล่นนี้ก็เป็นเช่นนั้น เริ่มแรกบาร์ตนั้นสโโตประธานและสวยงาม เวลาบาร์ตกลับมาไม่บริสุทธิ์ พ่อพูดว่า ดวงวิญญาณเหล่านี้ทั้งหมดคือลูกของพ่อ ทุกคนกำลังนั่งอยู่บนกองไฟของตัณหาราคะและเวลานี้จึงกลับมาที่น่าเกลียดจากการถูกเผา พ่อมาและพาทุกคนกลับบ้าน วงจรโลกนี้เป็นเช่นนั้น และแล้วสวนดอกไม้ก็กลายเป็นป่าหนาม พ่ออธิบายว่า ลูกๆ เคยเป็นนายที่สวยงามของโลกเช่นนั้น! เวลาที่ลูกกำลังจะกลายเป็นเช่นนั้น ลักษณะและนารายณ์เคยเป็นนายของโลก พวกเขาใช้ 84 ชาติเกิดและเวลานี้กำลังจะกลายเป็นเช่นนั้นอีกครั้ง นั่นคือดวงวิญญาณเหล่านั้นกำลังศึกษาล่าเรียนอยู่ในเวลานี้ ลูกรู้ว่ามีความสุขที่ไม่มีขีดจำกัดเช่นนั้นในยุคทองที่ไม่มีคามจำเป็นแม้กระทั่งจะต้องจดจำพ่อ มีการจดจำกันว่า ทุกคนจดจำพระเจ้าในเวลาของความทุกข์ พวกเขาจดจำใคร? พ่อ ลูกไม่ต้องจดจำคนอื่นๆ ทั้งหมดนั้น ผู้คนก็จดจำผู้คนมากมายในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาไม่รู้สิ่งใดเลย พวกเขาไม่รู้ว่ากฤษณะมาเมื่อไหร่หรือเขาชื่อใคร พวกเขาไม่เข้าใจแม้กระทั่งความแตกต่างระหว่างศรีรักฤษณะและนารายณ์ ซึ่งพบาสูงสุดเหนือสิ่งใดและแล้วเบื้องล่างท่านคือบราห์มา วิษณุ และชางกา พวกเขาถูกเรียกว่าเทพ ผู้คนเรียกพวกเขาว่าพระเจ้า ผู้คนพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน พ่อพูดว่า นั่นคือมายา ก็เลสทั้งห้าที่อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันและอยู่ในทุกคน ไม่มีกิเลสเลยในยุคทองในดินแดนแห่งการหลุดพ้นดวงวิญญาณนั้นบริสุทธิ์เช่นกัน ไม่มีเรื่องของความไม่บริสุทธิ์ที่นั่น ดังนั้นพ่อผู้สร้างมาและให้คำแนะนำของตัวเอง ท่านอธิบายความลับของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบแก่ลูกที่จะทำให้ลูกกลายเป็นผู้ที่มิด

วามเชื่อในพระเจ้า ลูกกลายเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ชีวิตนี้ของลูกสูงส่งมากกว่าชีวิตของเหล่าเทพนั้น มีการร้องเพลงว่าชาติเกิดของมนุษย์นั้นมีคุณค่ามากมายเหลือล้น และแล้วเมื่อเป็นยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดชีวิตของลูกก็กลายเป็นเช่นเพชร ลักษมีและนารายณ์จะไม่ลูกกล่าวว่าเป็นเช่นเพชร ชาติเกิดของลูกเป็นเช่นเพชร ลูกคือลูกๆของพระเจ้าในขณะที่พวกเขาคือลูกๆเหล่าเทพ ที่นี้ลูกพูดว่าลูกคือลูกๆของพระเจ้าและพระเจ้าคือพ่อของลูก ท่านกำลังสอนลูกเพราะท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านกำลังสอนราชาโยคะแก่ลูก เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดที่ลูกได้รับความรู้นี้ นั่นคือยุคที่ลูกกลายเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุด แต่โลกก็ไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ ทุกคนกำลังนอนหลับในการหลับไหลของกมุภักดิ์ การหลับไหลของความไม่รู้ การทำลายล้างของทุกคนเพียงแค่อยู่เบื้องหน้า และเหตุนี้เองลูกต้องไม่สร้างความสัมพันธ์กับใคร มีคำกล่าวว่า “สิ่งใดก็ตามที่ลูกจะจดจำในช่วงเวลาสุดท้ายของลูก” หากลูกจดจำชีพบาบาในช่วงเวลาสุดท้ายของลูกลูกจะเข้าไปสู่สกุลนารายณ์ บันไดนี้ดีมาก ได้มีการเขียนไว้ว่าเราเคยเป็นเทพและแล้วเราก็ได้กลายเป็นนักรบ ฯลฯ ในเวลานี้เป็นอาณาจักรของราวัน เราลึกลับศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปของเราและกลับมาติดกับอยู่ในศาสนาอื่น ทั้งโลกนี้คือลัทธิ ไม่ได้มีลัทธิทางคำอื่นใด พ่อพูดว่า ลูกเคยประณามพ่อมากกว่าที่ลูกประณามตนเอง ลูกพูดถึงตนเองว่าลูกใช้ 8.4 ล้านชาติเกิด ในขณะที่ลูกกล่าวถึงพ่อว่าพ่ออยู่ในทุกอนุภาค พ่อมาและยกระดับแม้กระทั่งผู้ที่ประณามพ่อในลักษณะนี้ พ่อพูดว่า ลูกไม่ใช่ผู้ที่จะถูกประณาม นี่คือการละเล่นของละคร การละเล่นนี้ตั้งแต่ตอนต้นของยุคทองจนถึงตอนสิ้นสุดของยุคเหล็กและสิ่งนั้นต้องหมุนกลับไป ไม่มีใครนอกจากพ่อสามารถอธิบายแก่ลูก ลูกทั้งหมดคือบราห์มา कुमारและกุมารี ลูกบราห์มินคือลูกของพระเจ้า ลูกกำลังนั่งอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า ในยุคทองจะมีครอบครัวของเทพ ในครอบครัวของพระเจ้านี้,พระเจ้าดูแลลูก,สอนลูกและทำให้ลูกกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามและแล้วพาลูกกลับไปกับท่าน ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพ ได้มีการเขียนไว้ในคัมภีร์กรันทว่า พระเจ้าไม่ได้ใช้เวลานานเลยที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพ เหตุนี้เองพระเจ้าจึงถูกเรียกว่าเป็นนักรบมาโดยตลอดเช่นกัน การทำให้คนกลายเป็นสวรรค์คือมายากล สิ่งนี้ใช้เวลา 84 ชาติเกิดสำหรับสวรรค์ที่จะเปลี่ยนเป็นนรก และแล้วมันก็เปลี่ยนจากนรกไปเป็นสวรรค์เพียงแค่การคิดนิ้วของลูกครั้งเดียว(ในหนึ่งวินาที) การหลุดพ้นในชีวิตได้รับในหนึ่งวินาที ฉันทัดดวงวิญญาณ ลูกรู้เกี่ยวกับดวงวิญญาณและลูกรู้จักพ่อ ไม่มีมนุษย์อื่นใดที่รู้ว่าดวงวิญญาณคืออะไร มีกูรูมากมายแต่มีสัตกูรูเดียวเท่านั้น มีคำกล่าวว่า สัตกูรูนั้นเป็นอมตะ พ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดคือสัตกูรูเดียวเท่านั้น,แต่ก็มีกูรูอยู่มากมาย ไม่มีใครในบรรดาพวกเขาที่ปราศจากกิเลส พวกเขาทั้งหมดเกิดผ่านกิเลสเวลานี้อาณาจักรกำลังมีการก่อตั้งขึ้น ลูกทั้งหมดกำลังศึกษาเล่าเรียนที่นี้เพื่ออาณาจักร ลูกคือราชาโยคี,ชัชยาสซีที่ไม่มีขีดจำกัด หัตถโยคีเหล่านั้นคือชัชยาสซีที่มีขีดจำกัด พ่อมาและให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคนและทำให้ทุกคนมีความสุข พ่อถูกเรียกว่าเป็นสัตกูรูภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะ ที่นั้นเราจะไม่ละร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความตายนั้นไม่ได้มาที่นั้น ลูกดวงวิญญาณไม่สูญสลาย แต่ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์ ดวงวิญญาณไม่มีภูมิคุ้มกันต่อผลของการกระทำ เพียงพ่อเท่านั้นที่อธิบายถึงความลับของละครแก่ลูก เพียงผู้สร้างเท่านั้นที่จะอธิบายความลับให้แก่ลูกของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของสิ่งสร้าง พ่อผู้เดียวเท่านั้นคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านกำลังเปลี่ยนลูกจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพและทำให้ลูกมีมงกุฏสองชั้น ชาติเกิดของลูกเคยเป็นเช่นเปลือกหอยและเวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นเช่นเพชร พ่อได้อธิบายแก่ลูกถึงความหมายของมนตรา“ฮัมโซ,โซฮัม” ด้วยเช่นกัน ผู้คนเหล่านั้นก็พูดว่าแต่ละดวงวิญญาณคือดวงวิญญาณสูงสุด และดวงวิญญาณสูงสุดคือดวงวิญญาณ นั่นคือฮัมโซ,โซฮัม พ่อพูดว่าดวงวิญญาณจะสามารถเป็นดวงวิญญาณสูงสุดได้อย่างไร? พ่ออธิบายแก่ลูก นั่นคือ ฉันทดวงวิญญาณนี้เป็นบราห์มินในเวลานี้ และแล้วฉันทดวงวิญญาณนี้ก็จะกลายเป็นเทพจากบราห์มิน และแล้วก็เป็นนักรบ และแล้วก็เป็นบราห์มินจากศูทร ชาติเกิดของลูกนั้นสูงส่งที่สุด นี่คือนบ้านของพระเจ้า ลูกกำลังนั่งอยู่กับใคร? กับแม่และพ่อ ทั้งหมดคือพี่น้องหญิงชาย พ่อกำลังสอนลูกดวงวิญญาณ ลูกทั้งหมดคือลูกของพ่อผู้มีสิทธิ์ในมรดก เหตุนี้เองทุกคนสามารถประกาศสิทธิ์ในมรดกจากพ่อ,ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้สูงวัย,ผู้เยาว์วัยและเด็กเล็กๆทั้งหมดมีสิทธิ์ในการประกาศสิทธิ์ในมรดกจากพ่อ เหตุนี้เองลูกต้องอธิบายแก่เด็กๆว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อและบาปของลูกจะถูกตัดออกไป ผู้ที่อยู่ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

ขึ้นเรียนเวลากลางคืน:

ลูกๆได้ตระหนักรู้จักพ่อ ลูกเข้าใจว่าพ่อกำลังสอนลูกและลูกจะได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อ แต่ความยากก็คือมายา

ทำให้ลูกล้ม เธอสร้างอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งลูกก็หวาดกลัวต่ออุปสรรคเหล่านั้น ในสิ่งนั้นเช่นกันมายาอันดับแรกสุดคือการตกลงไปในกิเลส ดวงตาของลูกนั้นหลอกลวงลูก นี่ไม่ใช่เรื่องของการนำเอาดวงตาของลูกออกไป พ่อได้ให้ดวงตาแห่งความรู้แก่ลูกแต่ละคน มีสงครามระหว่างความรู้และความไม่รู้ พ่อคือความรู้และมายาคือความไม่รู้ สงครามนี้แรงกล้ามาก เมื่อใครบางคนตกลงมาเขาก็ไม่แม้กระทั่งเข้าใจสิ่งนั้น แต่แล้วเขาก็ได้ตระหนักว่าเขาได้ตกลงมาแล้วและเขาก็ได้นำความสูญเสียเป็นอย่างมากมาสู่ตนเอง เมื่อมายาเอาชนะลูกได้ มันก็จะกลายเป็นความยากลำบากอย่างมากสำหรับลูกที่จะปีนขึ้นไป ลูกมากมายพูดว่าพวกเขาเข้าฌานแต่มายาก็แทรกแซงในสิ่งนั้นเช่นกัน พวกเขาไม่แม้กระทั่งจะตระหนักถึงสิ่งนั้น มายาทำให้พวกเขาลึกลับและพูดเท็จ มายาไม่ทำให้ใครทำอะไรหรือไม่? อย่าได้ถามเลย! เธอทำให้ลูกสับสน ขณะที่กลายเป็นดอกไม้ลูกก็กลับมาสับสน มายานั้นมีพลังอย่างยิ่งที่เธอทำให้ลูกล้มลงซ้ำแล้วซ้ำอีก ลูกพูดว่า บาบารันลิมทานซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ดูแลใจลูกให้ทำความเพียรพยายาม แต่หากไม่ได้อยู่ในโชคของใครบางคน พวกเขาจะไม่สามารถทำความเพียรพยายามได้ ไม่มีใครสามารถเป็นที่โปรดปรานในสิ่งนี้และไม่สามารถมีใครที่จะได้รับการเรียนพิเศษ ในการศึกษาอื่นจะมีการเรียกให้ครูมาสอนเพิ่มเป็นพิเศษ ที่นี้ลูกทั้งหมดได้รับการสอนในระดับเดียวกันเพื่อที่จะสร้างโชคของลูก แต่ละคนจะได้รับการสอนเป็นการส่วนตัวมากแค่ไหน? มีลูกๆ มากมายในการศึกษาอื่นบางคนอาจเป็นลูกของผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นเพราะพวกเขาสามารถที่จะใช้เงินเป็นจำนวนมากพวกเขาจึงได้รับการเรียนการสอนพิเศษ ครูรู้ว่าเมื่อมีบางคนหัวทิ่มแล้วเขาก็สอนคนนั้นเพื่อทำให้คนนั้นมีค่าควรแก่การได้รับทุนการศึกษา พ่อไม่ได้ทำเช่นนั้น พ่อสอนทุกคนในระดับเดียวกัน ครูคนอื่นดูแลใจลูกให้ทำความเพียรพยายามพิเศษ ผู้ที่ไม่ได้ทำให้ใครทำความเพียรพยายามพิเศษ การสร้างแรงบันดาลใจให้ใครบางคนเพียรพยายามเป็นพิเศษหมายความว่าครูมีความเมตตา ถึงแม้ว่าเขาจะได้รับเงินจากสิ่งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้ให้เวลาและสอนนักเรียนเป็นพิเศษเพื่อที่พวกเขาจะสามารถกลับมาตลาดด้วยการศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น ที่นี้ไม่มีเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมมากขึ้น ผู้เดียวที่พูดสิ่งเดียวกันกับทุกคน ทานให้มันตราที่ยิ่งใหญ่เดียวเท่านั้นของ “มานมานะบาว” ลูกเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการจดจำระลึกถึง เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์ และลูกรู้ว่าด้วยการจดจำพ่อลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ อัจชะ ราตรีสวัสดิ์

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ในเวลานี้ทั้งโลกกลายเป็นสุสาน การทำลายล้างแค่อุบัติอยู่เบื้องหน้า ดังนั้นอย่าได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับใคร ในช่วงเวลาสุดท้ายจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น

2. นี่คือการบรรจบพบกันที่ลูกจะสามารถกลับมาสวยงามจากนาเกลียดและบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ นี่คือเวลาที่กลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด จงมีสำนึกนี้เสมอและทำให้ตนเองเป็นเช่นเพชรจากเปลือกหอย

พร: พร: ขอให้ลูกเป็นมหาเศรษฐีด้วยสมบัติของความรู้และได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุทั้งหมด ความมั่งคั่งของความรู้ทำให้ลูกได้รับสุขภาพที่ดีของร่างกายโดยอัตโนมัติ ที่ที่มีความมั่งคั่งของความรู้วัตถุธาตุจะกลายเป็นผู้รับใช้ของลูกโดยอัตโนมัติ เมื่อลูกมีความมั่งคั่งของความรู้ลูกจะได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เหตุนี้เองความมั่งคั่งของความรู้คือราชาเหนือความมั่งคั่งทั้งหมด ที่ที่มีราชาเขาจะได้รับสมบัติทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เป็นความมั่งคั่งของความรู้นี้ที่ทำให้ลูกไปเป็นมหาเศรษฐี นั่นเป็นการพิสูจน์แล้วในทุกความสัมพันธ์ของลูก มีพลังอย่างมากในความมั่งคั่งของความรู้ที่ทำให้ลูกไปเป็นราชาของราชาเป็นเวลาหลายชาติเกิด

คติพจน์: “ฉันมีชัยชนะทุกๆ วงจร” ให้ความซาบซึ้งทางจิตนี้ปรากฏออกมาและแล้วลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะมายา

*** โอม ชานติ ***